



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số 1394 27 tháng 3 năm 2022

**Giải Thoát**

*Giải thoát quân bình tâm quý tướng  
Trời cao ban chiếu lẽ vô thường  
Thương tình ân độ chiếu nơi nơi  
Thoát khỏi trần gian học hỏi thương*

**Lương Sĩ Hằng**

---

**Mục Bé Tám 1996**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,*

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Một con người là một cục tội có phải không ?
- 2) Tu hoài mà không nhập định được tại sao ?
- 3) Phần Hồn có gì khác hơn thể xác không ?
- 4) Tỉnh trí là sao ?
- 5) Làm người phải thọ nghiệp thân trước khi chết tại sao ?
- 6) Sinh linh là gì ?
- 7) Tâm nào mới là tâm thành thật ?

**1) 30-12-95**

**Hỏi: Một con người là một cục tội có phải không ?**

Đáp: Thừa mỗi người có sự hiện diện trên mặt đất này đều là một cục tội, rất phức tạp, Hồn Vía bất minh, chạy theo tiền tình duyên nghiệp đều tạo tội cho chính mình mà không hay . Đến giờ phút lâm chung tự cảm thấy rối ren, yếu dần theo bệnh hoạn mà ra đi, đối với người tu thiền thì phải hành pháp đúng đắn và gia tăng nhịn nhục thì mới kết quả ở tương lai

**Kệ :**

*Tu tâm mở trí tự phân bài  
Động loạn khổ hình tự tạo sai  
Nguyên lý không hành tâm khổ chấp  
Bình minh sáng rọi lại an bài*

**2) 31-12-95**

**Hỏi: Tu hoài mà không nhập định được tại sao ?**

Đáp: Thừa tu hoài mà không nhập định được là tại hay lo chuyện ngoài tai, thiền ít, sự liên hệ điền quang giữa trung tim bộ đầu và trung tâm sinh lực cần khôn vũ trụ không liên tục, bộ đầu không nhẹ và không phát sáng, rất khó nhập định

**Kệ:**

*Tu không phát triển khó qui hình  
Điểm giới không thông óc khó khinh  
Tạo khổ phân hồn không tiến nhẹ  
Khó minh tâm đạo khó qui hình*

**3) 01-01-96**

**Hỏi: Phần Hồn có gì khác hơn thể xác không ?**

Đáp: Thừa phần Hồn bao trùm thể xác, liên hệ với Càn Khôn Vũ Trụ.Sự sáng suốt quyết định mọi việc cho thể xác và phần Vía làm việc,xây dựng việc đời cho có trật tự và đạo đức, nếu đi ngược lại là tạo khổ cho phần Hồn sẽ chịu tội trong giờ phút lâm chung

**Kệ:**

*Hương ngoài chẳng biết Hồn Thân Vía  
Bực bội thặng trầm giải sớm khuya  
Hay dở không hành, theo ngoại cảnh  
Nói năng bất định lại phân chia*

**4) 02-01-96**

**Hỏi: Tỉnh trí là sao ?**

Đáp: Thừa Tỉnh trí là không can thiệp bất cứ chuyện lớn hay chuyện nhỏ ở trên đời này, nhưng chỉ lo vun bồi hào quang sáng suốt của chính mình mà thôi

**Kệ:**

*Chuyên tu sáng suốt chẳng lồi thối  
Tiến hóa vững bền chẳng vị ngôi  
Thanh nhẹ sống thời tâm đạt đạo  
Trì tâm tu luyện chẳng sang tồi*

**5) 03-01-96**

**Hỏi: Làm người phải thọ nghiệp thân trước khi chết tại sao ?**

Đáp: Thừa làm người ai ai cũng phải thọ nghiệp thân trước khi chết, thì mới thấy rõ luật nhân quả, lúc sanh tiền ăn nhậu hơn thua, thì lúc chết phải thọ nghiệp thân thì Hồn mới ra đi và thọ tội, tiếp tục học nhịn nhục và tiến hóa, tùy theo nhân quả tốt xấu đó thôi

**Kệ:**

*Sanh tiền sợ cảnh sang tồi hại  
Khó khổ không tu lại tạo sai  
Thâu thập đủ điều không triển tiến  
Quý Đồi khi Đạo lại làm sai*

**6) 04-01-96**

**Hỏi: Sinh linh là gì ?**

Đáp: Thừa sinh linh là một cơ cấu tự động của Trời Đất hình thành, đầy đủ tình cảm và nhục dục theo định luật hóa hóa sanh sanh, loài người đặc biệt hơn là có linh tánh, biết tu sửa tâm thân, tiến hóa nhanh hơn cảm thú, biết cách tự giúp mình ổn định hơn, tức là tu sửa để gỡ rối cho phần hồn tiến hóa về cõi tâm linh tự tu tự giải trí tuệ phân minh, hành trình mở rộng độ tha tiến hóa

**Kệ:**

*Chơn tâm sáng suốt thật thà độ  
Giúp kẻ bơ vơ tạo nắm mô  
Gỡ rối tơ lòng vì loạn động  
Khai thông trí tuệ niệm Nam Mô*

**7) 05-01-96**

**Hỏi: Tâm nào mới là tâm thành thật ?**

Đáp: Thừa tâm tự tìm hiểu mình và tự sửa sai thì mới là tâm thành thật, ngược lại là xảo trá và tự lừa gạt mà thôi

**Kệ:**

*Không chịu tâm giao tự hiểu mình  
Ấy là động loạn tự mình khinh  
Làm sao biết được Trời ban phước  
Khó khổ buồn đau lại nín thinh*

*Hóa hóa sanh sanh*

Hương hồn Trời độ sống an vui  
Lúa chín thơm tho tỏa điển mùi  
Cày cấy không buồn tâm được độ  
Giúp đời an lạc cảm mừng vui

Mùi thơm vượt trùng dương rạt rào nước nở  
Chạnh nhớ một niềm đau vỡ mộng ban đầu  
Nguyên lý thanh cao giải chuyện u sầu  
Tham thiền cô đơn khai màn thanh tịnh  
Đêm chợ đời buồn lắm ai ơi!  
Tôi quyết tu ánh trăng chiếu rọi vui cười  
Nhưng cứ động lòng duyên độ xa xôi  
Đã bơi xóa tình đời đen bạc theo lượn sóng.

Dưới vòm Trời đêm một trời sao biển  
Nghe sóng trùng dương đang chuyển gió đêm  
về

Thả mộng vào mơ qua ánh trăng thề  
Tình giao cảm đang gặp nhau trong nước nở  
Cầu thành duyên đạo tự kết duyên  
Và bắt đầu từ đó trở nên quen  
Hồn nhớ mãi cảnh Trời đêm nhạy cảm  
Và quên sao đêm trăng Ngài ban chiếu  
Để khi giải từ lưu luyến quá trí mình ơi!

Thế rồi từ đó tiếng sóng âm vang ngoài duyên  
hải đã biến

Thành khúc nhạc yêu Trời cho đôi lứa hưởng  
thanh bình

Nhưng mộng chỉ là mộng vì duyên kiếp chưa  
thành

Hồn đã bỏ ánh trăng vàng sóng động

Tự hành đơn độc vượt đường rét buốc xa xăm  
Hồn dũng mãnh tiến hành vượt trăm hoa  
Và chẳng bao giờ nhớ đêm nào tâm sự  
Trong vòng tay Trời độ tình ấp ủ  
Nói chuyện mai sau sẽ nên bóng nên hình.

Hoa sen đẹp không còn khoe sắc thắm  
Vượt khỏi từng mây không còn nghe tiếng nhạc  
u sầu

Bãi biển chiều nay phẳng lặng trong vui buồn  
Một mình tôi thong dong đi trên con đường cũ  
Đêm biển lạnh lùng thiếu ánh trăng sao

Ngày vui sao sớm vội qua mau?  
Sớm tàn tạ như loài hoa sen đỏ  
Luồng tin yêu đâu còn nữa?  
Hồn đã bỏ tôi theo tiếng gọi chơn tình

Sương phủ mịn mù tạo bóng mây  
Gió đưa xào xạt chuyển đêm ngày  
Sau khi nhỏ giọt hồn tê tái

Thức giác từ đây rõ nhiệm màu  
Thế rồi năm sau khi ve sầu trở nhạc

Trên bãi biển tôi lại bàng hoàng  
Nhìn Trời Đất đang hòa mình trong nhện nhục

Không trách móc không lời thăm hỏi  
Biển đêm tắt ánh trăng vàng

Tình Trời với Đất bọt thắm trùng dương.

**Lương Sĩ Hằng**

**Dijon, 07-10-1993**

HÀNH LUẬT CHƠN GIÁC

Hồng Kông, ngày 2 tháng 2 năm 1988 (tiếp theo)

Hiên tại... các bạn đang ở, nếu các bạn không biết vị trí. Tôi làm sao cất được cái nhà? Tôi làm sao may được cái áo? Tôi làm sao trồng được hạt lúa? Các bạn đã thấy các bạn bắt lặc hoàn toàn. Rồi hướng thượng xây dựng vị trí linh quang của các bạn, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, với đại linh quang, thì các bạn nắm cái quyền năng thanh nhẹ đó để đi tiến tới; làm cho cái vũ trụ càng ngày càng tốt đẹp, tươi sáng ra, tình người rõ rệt.

Cái duyên nghiệp là bài học rõ rệt. Chúng ta thấy... mờ ảo, mà ca tụng Đấng Cha Trời quá nhiều rồi rồi cuộc mình tự gạt mình. Vị trí của chúng ta, chúng ta không thấy. Ca tụng cái vị kia, vị kia hết rồi ca tụng tới vị nọ... Tự lừa gạt mình mà không hay. Duyên nghiệp của mình mình không thấy. Vợ con một đống, khối óc tràn đầy sự thông minh, không sử dụng để công hiến. Tạo sự mờ ảo trong tâm.

Cho nên ngày hôm nay, có một sự thúc đẩy cho người Việt Nam được di dân khắp thế giới, trong đau khổ, trong sự thương nhớ. Đó là Trời Phật cho, nhưng mà kỳ thực sự sáng suốt của các bạn đã đi tới giai đoạn đó thôi. Rồi đây các bạn nắm cái pháp này, lập lại quân bình, các bạn sử dụng sự sáng suốt vô cùng để đi tới. Các bạn nắm được luật Trời, các bạn thấy giá trị của Ông Trời. Không còn sự mê tín, làm việc trong đạo đức. Khí giới vô cùng đó, càn khôn vũ trụ này đang chờ, đang làm, đang tiến.

Chúng ta thấy từ thành phố này tới thành phố nọ. Ngày hôm nay, Hồng Kông các bạn thấy, mỗi năm mỗi khác, trật tự, vui, càng ngày càng tươi đẹp, nói về vật chất. Nhưng mà không có tâm linh.. [âm thanh hư] tâm linh cộng tác thì làm sao có những building tốt đẹp sáng suốt này. Nhưng mà nó là tạm, không phải thực chất của các bạn. Cho nên có một số người đến đây để hưởng, nhưng mà không hiểu: Hong Kong đẹp quá, cái gì cũng có, cái gì cũng tiện, muốn cái gì có cái này... để các bạn dẹp bớt cái tánh tham. Các bạn thấy rõ là con người đã phục vụ các bạn quá nhiều. Và các bạn đến đây, các bạn học đường lối phục vụ. Hồng Kông có mấy triệu người mà họ làm..., xây dựng tốt đẹp. Nhưng mà chính sự bận rộn đó làm họ khổ... cũng rồi ren. càn khôn vũ trụ... là luật trật tự, đến không về không, thì mới xây dựng cộng đồng tươi tốt, đời lần đạo, tiến hóa vô cùng tốt đẹp. Cho nên Hong Kong là chỗ nhỏ, ít người, mà liên tục đòi hỏi nhu cầu của nhân loại. Những việc gì mà kiến thiết như thế này? Vì đồng tiền, miếng cơm, manh áo, cạnh tranh cho cả thế giới, cho nên xây dựng càng ngày càng tốt đẹp trong trật tự

Nhưng người phải nhớ... không biết tu, biết lập lại trật tự của chính mình và đem sự khôn ngoan lần áp người khác, giành giật, tranh chấp, chỉ có đi xuống. Vật chất đã tiến hóa mà tâm linh lại đi xuống, nếu không biết tu. Cho nên ngày hôm nay thanh niên ở Hong Kong cũng đã bắt đầu ăn chay rất nhiều. Biết tìm chay, biết tìm chùa chiền, biết đóng góp để làm những cái phật đài cho một cái chỗ eo hẹp này. Cũng cầu mong mọi người hướng thượng và tìm ra cái ảnh hưởng của một cuộc cách mạng của một vị đã tu thành đạt.

Cách mạng gì? Cách mạng tâm linh! Cuộc xây dựng cho càn khôn vũ trụ, mãi mãi sống trong hạnh phúc. Cho nên người ta mới tạc tượng một vị Phật, để được... quân bình của một vị Phật, cũng như quân bình của chính chúng ta có, mà không sử dụng. Càng nhìn tượng Phật chừng nào càng thấy rõ sự mất trật tự của chính mình, cho nên mình không được thanh nhẹ. Cho nên ngày hôm nay, khoa học huyền bí... Khoa học huyền bí, các bạn phải nhớ rằng cái chữ "khoa học huyền bí". Trong nội tâm nội

thức của các bạn mất quân bình, các bạn phải tìm hiểu cái khoa học huyền bí, các bạn mới là lập lại sự quân bình. Chứ không nên nghe những thiên cơ nói này, nói kia, nói nọ, vô ích. Có nghe cho nhiều, loạn thôi. Nhưng mà các bạn chỉ lập trật tự, thâm tu, thâm tiến là một đóng góp rất rõ ràng cho chính bạn, và đem lại sự tốt đẹp hạnh phúc cho nhân sinh ở quả địa cầu.

Những nhà cách mạng ai cũng muốn được thế giới đại đồng, nhưng mà nào đã được đại đồng: chỉ làm khổ thêm mà thôi, làm cho vạn linh không được tiến hóa, cây cỏ không được xanh tươi, cộng đồng không được cởi mở. Do ai? Do khí giới phàm trần: nắm cái súng, rồi cái xe tăng, hiệp người ta, nắm được cái hỏa tiễn, hiệp người ta. Nhưng mà... có phải trí khôn của loài người đã tạo ra chưa? Khi các bạn đã có trí khôn, tạo ra khí giới để làm gì? Để bảo vệ sự sống... trong thực chất các bạn không được bảo vệ. Cho nên người tu mới là đi đứng trong đời đạo song tu. Tâm thân được minh giải... được an ninh đó. Cho nên người tu tại sao họ không mang khí giới nữa, súng ống nữa dù có giết họ thôi.

Bây giờ, được cái phân hồn không bao giờ mất, và của cải ở đời này họ không có bao giờ nắm được trường cửu. Nó có đó rồi nó sẽ mất, có đây học xong khóa học này rồi phải bỏ xác ra đi nhưng mà hồn họ bất diệt. Họ không có lệ thuộc bởi một thế lực khí giới nào... tình thương và đạo đức sống trong vô tư tiến hóa.

Ta đã đọc lịch sử, chúng ta truy cổ thấy xa xưa thế nào? Những vị độc tài đã làm được gì? Vạn lý trường thành đã làm được việc gì? Tất cả những địa vị của một vị vua chúa trong một nước đã làm được gì? Nhưng mà rốt cuộc cũng phải xuống tóc đi tu. Nếu của cải là giá trị, của cải là đời đời bất diệt, thì những vị vua đó đâu cần phải đi tu, cần phải đi bán sư để làm gì? Cho nên ngày hôm nay, chùa miếu tràn lan muốn đánh thức chơn tâm của mọi người, để mọi người thấy rằng Phật tổ, Đức Phật Thích Ca đã tu, những vị Phật khác cũng đã tu, tìm ra chơn lý, làm một cuộc cách mạng rất rõ rệt, không bao giờ bị hủy hoại. Cho nên nấn ra những cái hình, cái 36 tướng tốt, để cho nhân sinh khao khát mà trở về với con đường tự thức, về với cái sự trong lành sẵn có của chính ta. Những hình ảnh đó, lại gieo duyên cho những người nào... hòa là chánh... sự thù hận là chánh, chính tự nó phải ăn năn và buông bỏ, nhiên hậu mới thành đạt. Nhân loại càng ngày càng... bày ra sự hận thù trong tranh chấp giết chóc lẫn nhau, rồi luân hồi luân hồi luân hồi càng ngày càng gia tăng. Cửa địa ngục đóng nhưng mà cứ đâm đầu đi xuống, thiên đàng mở không chịu đi lên. Khối óc của chúng ta là hòa với cả căn khôn vũ trụ, mà không chịu trở về với thanh tịnh, làm sao tiến hóa đi lên. Có lên được rồi thì các bạn mới không đi xuống địa ngục, có bỏ cái xác này cũng là đổ bộ nơi chỗ thanh tịnh hơn.

Tại sao các bạn thông minh như vậy? Giáng lâm xuống thế gian này ngự trong cái tiêu thiên địa mà vẫn bị tứ quan phỉnh phờ, vẫn bị mất phạm, tâm phạm, mắt, mũi, tai, miệng... các bạn bê trễ. Các bạn mấy chục năm tại thế, giới hạn chứ đâu có làm gì kỳ này đâu. Mà không chịu trở về với sáng suốt của chính mình là mất chơn tâm. Khi các bạn... dù là một tỷ phú đi nữa, các bạn cũng là bơ vơ. Nắm thế lực trong tay, các bạn cũng là một con người bơ vơ tại thế mà thôi, chớ không có hãm he ai được, không hãm he một người nào được. Nói "tôi có khả năng làm này, làm kia làm nọ..." mà làm cho ai? Được những gì? Thành công nơi nào? Các bạn sẽ đi đâu? Và gặt hái những gì? Có tâm mà không biết trở về với chơn tâm... cái quốc hồn của các bạn mới có được.

Chúng ta càng cảm thấy, lỗi do mình, sự tằm tối do chính mình, hạnh hi sinh không có. Cho nên tôi đã thường nhắc: cọng rau nó cũng hi sinh cho các bạn ẩm no. Nó muốn được cái gì, nó đòi cái gì? Nó muốn đòi một cái cơ hội tiến hóa theo luật của vũ trụ... Ngày hôm nay, các bạn nhìn cả thế giới là nhân sinh đã làm thành. Máy bay, tàu lặn, xe hơi, nhà cửa tinh vi tới tận đủ thứ, đều là do khối óc và bàn tay của con người đã tạo thành. Chùa, miếu, nhà thờ này kia kia nọ; khối óc của con người đã hướng về đạo đức. Mà ngày hôm nay, chúng ta có cái thể xác này là cũng là khối óc và tay chân này cũng là nhà thờ, cũng là chùa miếu, cũng là tình thương, tại sao chúng ta không chịu trở lại với trật tự của chính



chúng ta, trật tự vĩ đại chúng ta, của vật chất, chúng ta mới tạo được một nhà thờ tốt đẹp. Vật chất chúng ta tạo được một chùa rất quý để ảnh hưởng mọi người. Vậy chúng ta có cái tâm, mà không có lập lại trật tự, như cái chùa, như nhà thờ, như sự vĩ đại của càn khôn vũ trụ?

Các bạn càng mở rộng, các bạn giàu có trong tình thương, các bạn mới biết thương người ta, eo hẹp trong tình thương, các bạn biết thương ai? Chỉ biết tranh chấp, thù hận mà thôi. Chuốc lấy sự đau khổ vô cùng tận mà không phát triển được. Cho nên ngày hôm nay, tôi vẫn còn sống trên mảnh đất này, trong một thể xác của người phàm, mượn nguyên lý của Đấng Cha Trời đã cấu trúc thành thể xác tinh vi hiện tại đang nói đây các bạn nghe, và ghi chép những lời gì? Chính bạn có, bạn hành, bạn đạt. Nhưng mà ngược lại, các bạn không hành thì các bạn là một người phản bạn, không phản tôi.

Tôi là cũng người kham khổ tại thế, cũng hưởng như các bạn, cũng biết đau khổ, cũng biết thương yêu, cũng biết sử dụng sự sáng suốt để học hỏi. Đẹp bỏ tự ái trong nhịn nhục, không làm gì hơn hết. Nhưng ngày hôm nay, được cơ hội tỏ thể cùng các bạn, trong thực hành, để các bạn thấy rõ, thấy rõ vị trí của các bạn hơn, và các bạn sẽ không có bị sa ngã trong một cái phàm tánh ngu nguội, mê chấp, mà lui về thanh tịnh để tận hưởng niềm tin sẵn có của chính mình là sự sáng suốt, cống hiến cho cộng đồng nhân loại ở tương lai.

Nói tới thiên cơ thì là chúng ta đã thấy rõ rồi. Ngày nay, thời tiết cũng thay đổi. Vì sao? Tình thế tham lam của người chúng sanh, học được cái này thì phá cái kia, học cái kia phá cái nọ. Kích động và phản động để cho các bạn thấy nguyên lý thời tiết của càn khôn vũ trụ đã thay đổi, cũng do con người làm ra. Mà nếu con người biết thấu, biết lui trở về sự thanh tịnh thì thời tiết bốn mùa cũng là xuân thôi.  
*(còn tiếp)*

---

## Đề tài suy gẫm

---

### *Đạt hồn thiêng*

*Muốn đạt hồn thiêng cần dũng chí.  
Kiên trì thực hiện nhiệm mầu ghi.*

Muốn đạt hồn thiêng thì chúng ta phải học cái Dũng. Dũng là phải tự sửa mình, chấp nhận, anh hùng, không tham lam của thiên hạ. Không hung hãn, không tham lam, nhưng mà có sức chịu đựng vô cùng tận. Nhân tiến để học từ bi mới là có dũng chí. Chứ mỗi thứ mỗi chấp thiên hạ mà tu cái gì? Chỉ nói mà thôi! Mỗi thứ mỗi giận mỗi hồn thiên hạ thì tu cái gì? Thờ Chúa thờ Phật mà lại giận thiên hạ mà tu cái gì? Cho nên chúng phải hiểu cái đường lối đó: xóa bỏ tất cả những sự gì đen tối, và đem lại tất cả những gì sáng suốt cho ta, rồi nhiên hậu mới ảnh hưởng mọi người được.

*(Phật tại ngã)*

D. C. Ngày 25 tháng 6 năm 1994

Kính thưa Thầy!

Đube tin Thầy đến thăm Thiên Viên 00, chúng con mạo muội viết ít dòng, trước kính thăm Thầy, kính chue Thầy tuổi thọ an Khương, để dần dần chúng sinh thoát vòng tú khổ. Giau là như Thầy giải đáp một số câu hỏi để chúng con được vững tiến trên đường đạo.

- 1 - Thưa Thầy, một lam das, khi ngồi thiền thường có cảm giác như mất cái đầu. Bọn này sợ không dám công phu nữa. Xin Thầy giải thích để bọn ấy an tâm tiếp tục hành pháp.
- 2 - Thưa Thầy, khi ngồi thiền, người con như muốn ngã về phía sau, nhưng không té. Muốn hết trạng thái này phải làm thế nào?
- 3 - Bướn Thầy, con tu đã lâu, mỗi lần ngồi thiền được 2-3 tiếng. Khi ngồi xong luôn luôn thấy, nice khổs tốt, nhưng rất ít khi định trí được, trí lạc tư; ổn định được một chút rồi cũng nghĩ lung tung. Thầy có cách nào để giúp con định trí được không?
- 4 - Thưa Thầy, con hành pháp có những triệu chứng đau đây. Xin Thầy giải thích và chỉ cho con cách điều chỉnh lại:
  - Khi soi hồn thường thấy ở năng nhiều chỗ trên đầu và có cảm giác đau và thậm chí bị chùng lặc, không còn xướng.
  - Về pháp luân: Có lúc đang thủ, hơi như bị nấc lên dưới bụng chỗ lỗ rúm. Nhiều lúc mới về soi hồn hay pháp luân là tìm đáp nambul.
  - Khi soi hồn hay thiền định, nếu tập trung giữa hai chân ngay thì thấy như chỗ đó.
- 5 - Thưa Thầy, 0Đau một thời gian dài hành thiền, trong vòng sáu tháng nay con bắt đầu áp dụng mỗi buổi niệm phật của Thầy và niệm theo. Kết quả:
  - Thường rất dễ quên những chuyện thường thường, khi còn nhớ 1 rằm thì quên con nhắc đi nhắc lại trong tâm thì không bao giờ quên nữa.
  - Giấc ngủ, luôn luôn; không còn thấy thuyệt hợp nữa, chỉ muốn luôn luôn liết đi tu.
  - Khi ngồi thiền, những lúc long vắng lặng, từ đó câu hỏi: cái tôi trả lời. Những bài ăn của mình cũng như của người khác một cách mạch lạc. (Mình sử trí?) Tiếng nói phát khởi từ lên trong chổ không phải nghe ngoài tai. Đây có phải là nhờ niệm phật viên phân trí được khai



6. Chula Chây, tu thiền đến giai đoạn khai mở có thể khởi phước lại những kiến thức, học thức và ngôn ngữ từ tiền kiếp hay không? (Không học nữa biết)

7. Chula Thầy, con sống bằng nghề nông, muốn bảo vệ (trồng phải sử dụng thuốc trừ sâu, làm cho các loài động vật phải chết hàng loạt, mỗi năm như vậy con thấy tương tự rất rõ ràng! Nhưng nếu không làm như vậy thì hoa màu bị làm hỏng. Vậy theo Thầy, con nên xử lý như thế nào để tránh nghiệp sát?

8. Chula Thầy, có những pháp tu thiền làm trường tu không cần luyện, chỉ cần định tâm cho phẩm lành, dẹp bỏ mọi vọng tưởng thì cũng đi đến chỗ thanh tịnh. Xin Thầy cho biết lý kiến về vấn đề này.

Xin cảm ơn Thầy!

Chây kính mến!

Con rất ~~thê~~ đồng khi được Thầy hướng tâm cho phép xây dựng Thiền Viện tại Bình Thuận. Do điều kiện rau lương cần chừa cho phép, nên T.V ở tỉnh nhà chưa thể công khai được. Cũng con chỉ có vài cái cột, không có phòng thiền, chưa có nhà khách. Chỉ lấy 1 thóc làm phòng thiền, lấy Klung làm thiền viện tâm phòng khách. Về nhất là lấy không khí trong lành và thanh khí đến tâm thức an tịnh thêm. Cũng con tam tạng tổng với cuộc sống hiện tại, ngày vui thì mừng vườn, nghe tiếng mưa mỗi chảy róc róc, tiếng chim hót ~~lưu~~ lo, đêm công phước như nhấm thời thời...

Hôm nọ, trong giấc ngủ, con thấy ~~lên~~ Lê Thị Nhiễm đến thêm, đi cùng với ~~lên~~ con rất nhiều người <sup>một</sup> au phước toàn trắng. Nhờ đó con biết khởi công đồng với ở cõi vô hình rất lợi nhuận.

Xin Thầy làm cho các bạn đạo tại tỉnh nhà một vài lời để làm đá tiên biết.

Kính bái!

Thầy mặt bạn đạo Phật

con: Huynh Khulue

76 2 5

Ngày 4/12/94

H Đ L ,

Thầy nhận được thư con đề ngày 25/6/94 với nhiều thắc mắc như sau:

- 1) Ngồi thiền thấy mất đầu, tức là bộ óc thần kinh được nhẹ, ngủ uẩn giai không - Hiện tượng này tốt. Khuyến nên tiếp tục thực hành PLVV hướng tâm về thanh tịnh mà hành, kết quả sẽ tốt.
  - 2) Khi ngồi thiền, muốn không ngã về phía sau, thì cần làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều, thông nhâm đốc, thì sẽ không còn trạng thái đó.
  - 3) Muốn định trí, phải thường xuyên niệm Phật, hướng tâm về Đức Di Đà mà niệm, co lưỡi răng kề răng mà niệm từ từ. Siêng năng Soi Hồn trong ngày thì sẽ dễ nhập định hơn.
  - 4) Khi Soi Hồn, thấy đầu và thân chênh lệch thì cần Soi Hồn xong, phải làm Pháp Luân Thường Chuyển liền để hai luồng điện hợp nhất mới định. Tim đập mạnh là sự vận hành trong cơ tạng từ tim, thận gan không điều hòa, cho nên mới cảm thấy đập mạnh. Vậy cứ tiếp tục làm Pháp Luân Thường Chuyển, biết rằng đem nguyên khí của càn khôn vũ trụ vô hỗ trợ cơ tạng, sẽ không còn bỡ ngỡ và sợ chết nữa.
- Khi tập trung giữa hai chân mày, thì thấy nhức. Cứ tiếp tục tập trung thì lâu ngày sẽ cảm thấy nhẹ.
- 5) Niệm Phật đúng thì trí sáng tâm minh.
  - 6) Đúng như vậy. Mở một cách tự nhiên và hồn nhiên. Sẽ hội tụ khả năng tốt đẹp. Dững mãnh thực hành pháp môn và phục vụ quần sanh.
  - 7) Việc làm phục vụ quần sanh không sao hết. Tâm người tu hướng về phục vụ mà làm. Không phải hướng tâm về hưởng thụ thì không có nạn.
  - 8) Pháp môn nào có trật tự đó, không nên tu pháp này, nghĩ pháp kia thì chỉ tạo loạn cho chính mình mà thôi. Môn pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp giúp người trở lại hồn nhiên và tự nhiên, tương lai niệm như không niệm, hành như không hành thì mới đạt được chơn thức mà tiến hóa.

Người tu Vô Vi ai ai cũng có phát nguyện sau khi lìa khỏi xác phàm cũng hướng tâm phục vụ quần sanh, cho nên khối Vô Vi tự nhiên hình thành tốt đẹp ở các cõi cũng do sự phát tâm của hành giả mà thôi, như hiện tại con đã phát tâm làm thiền viện cho chung, tương lai cũng sẽ có ngày thành tựu. Ứng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm. Lời nguyện hứa không chỗ chứa nhưng tâm vẫn thành. Chúc các con vui tiến.

Quý thương,



---

## Thông báo video & Audio Tuần Lễ 13, 27-03-2022

---

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Giá Trị Của Sự Nhịn Nhục

[https://youtu.be/\\_zBdtxMDZnc](https://youtu.be/_zBdtxMDZnc)

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Vấn Đạo tại Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 2002

[https://youtu.be/muV\\_LId4vUE](https://youtu.be/muV_LId4vUE)

3. Radio Nam California tuần lễ 13

Chủ đề: Giá trị của sự khổ đau

<https://youtu.be/DJ-yHvCaoSM>

4. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát: Yêu Cha

<https://youtu.be/JFbFHoQK9GI>

Ban video kính mời

---

## Thông báo Thiên Viện Nhân Hòa

---

Trại Hè Tuần Lễ Độc Lập USA July 4<sup>th</sup> (3-8/7/2022)  
Từ ngày 3 đến 8 tháng 7, 2022.

Thông báo đến các bạn đạo ở Mỹ, bạn láng giềng Canada và trên thế giới vì những giới hạn do Covid gây ra hơn 2 năm qua, hầu như đã được giải tỏa, sinh hoạt trở về bình thường và phương tiện di chuyển đã dễ dàng.

Xin quý bạn vui lòng ghi danh sớm để Ban Tổ Chức tiện việc sắp xếp.

**Email: [TyNhanHoa1986@gmail.com](mailto:TyNhanHoa1986@gmail.com)**

T/V Nhân Hòa

4514 Gold Ridge Ln SW

Olympia, WA 98512

**Phone: 360-209-2112**

Chương trình chi tiết sẽ được thông báo sau.

Kính bái,  
Hội Trưởng HAHVV Washington  
Vương Thanh Phú

---

## HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

---

Kính nhờ quý bạn đạo thiên hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo **Trần Thị Tư** (Cô Tu) ở Sacramento sinh năm 1940 tại Việt Nam, mất lúc 11 giờ 40 phút ngày 23 tháng 3 năm 2022 tại Sacramento, hưởng thọ 82 tuổi được siêu thăng tịnh độ.  
Gia đình bạn đạo Trần Thị Tư thành thật cảm ơn quý bạn đạo.